



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรมประชาสัมพันธ์ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>มติชน สปริงส์นิวส์ thaiquote.org</p> <p>มติชน</p>	<p>Bike อุ่นไอรัก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กายจนพิมาย ปลัด สธ. และผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" วันที่ 9 ธ.ค.นี้ ควรเตรียมความพร้อมก่อนปั่น ดูแลสุขภาพตนเองให้แข็งแรงที่สุด โดยเฉพาะประชาชนที่ไม่ได้ปั่นเป็นประจำ ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรพบแพทย์เพื่อประเมินสุขภาพก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ขณะปั่นไม่ควรใช้โทรศัพท์มือถือ ต้องให้สัญญาณมือหรือเสียงเมื่อจะแซง หากปั่นช้าให้อยู่เลนซ้าย ปั่นเร็วให้อยู่เลนขวา โดยเว้นระยะไม่ให้อึดติดกัน ผู้ที่ปั่นระยะทาง 39 กม. ควรรับประทานมื่อเที่ยงให้มาก เพราะอาจใช้เวลานาน ผู้ที่มีโรคประจำตัวให้จดข้อมูลโรคประจำตัว ยาที่ใช้ ประวัติแพ้ยา กรู๊ปเลือด เบอร์โทรญาติ และผูกข้อมือด้วยผ้าสีเหลือง เพื่อเป็นข้อมูลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน หากเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือได้รับอุบัติเหตุ ให้หลบเข้าข้างทางและแจ้งขอความช่วยเหลือจากบุคลากรสธ.หรือจิตอาสาในบริเวณงาน หรือโทรสายด่วน 1669</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย แนะนำวิธีเตรียมความพร้อมร่างกายก่อนปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" 7 ข้อ 1.ควรหมั่นฝึกซ้อมปั่นเป็นประจำ 2.นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 8 ชม. 3.ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือของมีนเมา 4.รับประทานอาหารก่อนการปั่นอย่างน้อย 2 ชม. 5.ควรอบอุ่นร่างกายก่อนการปั่นอย่างน้อย 5-10 นาที 6.หากมีโรคประจำตัวควรพกยาติดตัวตลอดเวลา และ 7.เตรียมอุปกรณ์และเครื่องแต่งกายให้เหมาะสม และตรวจเช็คความพร้อมของจักรยาน ขณะปั่นหากเริ่มรู้สึกร้อน ควรจิบน้ำบ่อยๆ ทุก 15-30 นาที หรือนำผ้าชุบน้ำมาเช็ดตัวช่วยระบายความร้อนจากร่างกาย หากเสียเหงื่อมากควรดื่มเครื่องดื่มที่มีเกลือแร่ และควรสวมแว่นกันแดดช่วยลดแสงแดดกระจายเข้าสู่ดวงตา ระหว่างปั่นหากรู้สึกผิดปกติให้หยุดและพบแพทย์ที่ประจำในงาน อย่าฝืนปั่นจักรยานต่อ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธรรณี กายี รองนพ.สสจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า สสจ.เชียงใหม่จัดเตรียมรถพยาบาล จักรยานกู้ชีพ รถมอเตอร์ไซด์กู้ชีพ เจ้าหน้าที่พยาบาลและเวชกิจฉุกเฉินดูแลขบวนปั่นจักรยาน ส่วนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมอยากให้ประเมินความพร้อมตัวเองก่อนการปั่น</p>
<p>ประชาชาติธุรกิจ</p>	<p>กรม.สัญญาหนองคาย</p> <p>-เสนอข่าว นายสวาท ธีระรัตนนุกุลชัย อธิบดีประธานหอการค้า จ.อุดรธานี เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 12-13 ธ.ค. ที่นายกรัฐมนตรีจะประชุมกรม.สัญญาที่ จ.หนองคาย และ จ.บึงกาฬ ภาครัฐและภาคเอกชนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบด้วย อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ เตรียมนำเสนอแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 2.ด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการแก้ปัญหาอุทกภัย 3.ด้านยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิต 4.ด้านการท่องเที่ยว และ 5.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้เสนอการพัฒนา 3 ด้าน 1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการประชาชน 2) การพัฒนาด้านสาธารณสุขปโภค และ 3) การพัฒนาระบบสาธารณสุข ประกอบด้วย โครงการศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานประจักษ์ศิลปาคม, การพัฒนาศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข รพ.ท่าบ่อ, โครงการก่อสร้างอาคารบริการ premium service พร้อมทั้งจัดรถ และโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย รพ.หนองคาย, เพิ่มศักยภาพการให้บริการผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน รพ.หนองบัวลำภู และโครงการยกระดับศักยภาพรพ.บึงกาฬ</p>
<p>มติชน แนวหน้า เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์โลกวันนี้</p>	<p>ประกาศ ป.ป.ช.ยื่นบัญชีทรัพย์สิน</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน ป.ป.ช. ให้สัมภาษณ์ ว่าเบื้องต้น ป.ป.ช.ขยายระยะเวลาการยื่นบัญชีทรัพย์สินออกไปอีก 60 วัน โดยมีผลบังคับใช้ 1 ก.พ. 2562 แต่ถ้ายังมีปัญหาอาจจำเป็นต้องเสนอต่อที่ประชุมสนช. เพื่อแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.2561 โดยอาจโยกตำแหน่งของเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องยื่นและเปิดเผยตามมาตรา 102 และ 106 มาอยู่ในมาตรา 103 คือยื่นแต่ไม่เปิดเผยแทน ซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่รัฐบางตำแหน่งสบายใจขึ้นมาระดับหนึ่ง โดย ป.ป.ช.จะหาทาง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ออกเรื่องนี้ให้มีความชัดเจนก่อนประกาศ ป.ป.ช.จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ก.พ. 2562
มติชน	กัญชาทางการแพทย์ -เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ประธานบอร์ด อภ. โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวกรณีมีสำนักข่าวต่างประเทศสอบถามว่าประเทศไทยไม่ต้องการหุ้นส่วนจากต่างประเทศมาลงทุนทำสารสกัดกัญชาจริงหรือไม่ ระบุว่า ได้ตอบไปว่าประเทศไทยไม่มีความจำเป็นต้องหุ้นกับต่างประเทศ เพราะนักวิชาการไทยมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาสายพันธุ์ เพื่อผลประโยชน์อยู่กับคนไทยและประเทศไทย ประเด็นกัญชาขณะนี้เป็นเรื่องของผลประโยชน์ของชาติ ให้ช่วยกันจับตาดูว่าใครที่จะดึงต่างชาติเข้ามารับผลประโยชน์ แต่ตนในฐานะประธานบอร์ดอภ. มีความสบายใจที่ทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของรัฐวิสาหกิจ ทำให้คนไทยเข้าถึงยาที่ดี มีมาตรฐาน ในราคาที่ เป็นธรรม
เดลินิวส์	ปัญหาการรักษาแพง -เสนอข่าว นพ.กานูวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวถึงการหารือร่วมกับกรมการค้าภายใน และผู้แทนรพ.เอกชน เพื่อหามาตรการควบคุมการรักษาพยาบาลเมื่อวันที่ 6 ธ.ค.ที่ผ่านมา ว่า ที่ประชุมเห็นว่ายังไม่สามารถจัดให้การรักษาพยาบาลเป็นสินค้าและบริการที่ต้องควบคุมได้ สิ่งที่ได้ทำคือการขอความร่วมมือจากรพ.เอกชนในการประกาศราคาค่ารักษาต่าง ๆ บนเว็บไซต์ เพิ่มจากเดิมที่กำหนดให้ประกาศราคาไว้ในสถานที่ที่ประชาชนสามารถมองเห็นได้ โดยผู้แทนรพ.เอกชนรับปากว่าจะให้ความร่วมมือ อย่างไรก็ตาม สบส.จะทำหนังสือขอความร่วมมืออย่างเป็นทางการอีกครั้ง หากมาตรการนี้ไม่ได้ผลอาจจะมีการพูดคุยกันอีกเพื่อหามาตรการที่เหมาะสมต่อไป
มติชน ไทยรัฐ	ภาษีโชเดียม -เสนอข่าว ผศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ อาจารย์สาขาวิชาโรคไต คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามธิบดี และประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็ม กล่าวว่า การที่กรมสรรพสามิตจะมีมาตรการจัดเก็บภาษีอุตสาหกรรมอาหารที่มีโซเดียมสูงถือเป็นมาตรการที่เหมาะสม เพราะปัจจุบันคนไทยกินเค็มสูงถึง 2 เท่า ทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สำหรับการดำเนินมาตรการลดการบริโภคเค็มในสังคมไทย ที่ผ่านมาได้ทำงานร่วมกับ อย. โดยขอความร่วมมือให้ปรับสูตรลดโซเดียมลง 30% ภายใน 5 ปี สอดคล้องกับคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก แต่ยังไม่ทำได้ ทั้งนี้ มาตรการภาษีโซเดียมเป็นสิ่งที่รัฐต้องจัดการเพื่อสุขภาพของประชาชน นอกจากนี้ มาตรการที่ควรทำควบคู่กันคือ สร้างความตระหนักให้กับผู้บริโภค โดยมีสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพให้กับผู้บริโภค ด้าน นายธนพล ดอกแก้ว ประธานชมรมเพื่อนโรคไต กล่าวว่า สนับสนุนมาตรการจัดเก็บภาษีโซเดียมในอุตสาหกรรมอาหารที่มีโซเดียมสูง เพราะหากรัฐต้องแบกรับค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลโรคเรื้อรัง จะมีค่าใช้จ่ายสูงถึงปีละหลายหมื่นล้านบาท และหากปล่อยให้คนไทยบริโภคเค็มต่อไปจะเป็นภาระทางสุขภาพของประชาชนและต่อประเทศ
ไทยโพสต์ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์แนวหน้า ผู้จัดการออนไลน์ ไทยรัฐ	ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ -เสนอข่าว ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี ผอ.สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) กล่าวว่า ขอสนับสนุนการดำเนินคดีกับร้านค้าที่ขายสุราให้คนเมา ซึ่งผิดพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ มาตรา 29 มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งยังไม่เคยมีการบังคับใช้มาตรานี้มาก่อน โดยเฉพาะเมื่อมีกรณีเมาแล้วขับหรือเมาแล้วไปก่อเหตุ ควรสืบกลับและดำเนินคดีกับผู้ขายด้วย และกรมสรรพสามิตจึงควรพิจารณาเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน อย่างน้อยผู้ที่จะมีใบอนุญาตขายสุราควรต้องผ่านการอบรมจากสธ.ก่อน ด้าน นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว นักวิจัยศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) กล่าวว่า กฎหมายการรับผิดชอบของร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อมีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เจ้าของร้านหรือเจ้าภาพงานเลี้ยงที่จัดหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตระหนักถึงโอกาสที่ตนจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ดังนั้น จึงอยากเรียกร้องให้รัฐบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สื่อสารกฎหมายนี้ให้ประชาชนและร้านค้าทราบโดยทั่วกัน -เสนอข่าว นางอัญชลี ชลสังสุทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง เปิดเผยว่า สำนักงานฯ ได้ออกมาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 โดยขอความร่วมมือร้านจำหน่ายสุราที่ตั้งอยู่บริเวณริมถนนสายหลักและสายรองทุกพื้นที่ของ จ.อ่างทอง งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับผู้ขับขี่ยานพาหนะ ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค. 2561-2 ม.ค. 2562 และห้ามขายให้แก่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และบุคคลที่มีอาการเมเอนจนครองสติไม่ได้ ส่วนร้านค้าทั่วไปต้องจำหน่ายในเวลากฎหมายกำหนดเท่านั้น
สำนักข่าวไทย ผู้จัดการออนไลน์	มะเร็งเต้านม -เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รพ.สธ. เปิดการประชุมโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านายมเหรี้งเต้านม และกล่าวว่า สธ. ร่วมกับมูลนิธิดิฉันรักษั ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สืบ

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>สถานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรราชสวรินทิรมังคลายศ ได้ขยายการดำเนินงานครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมรณรงค์ให้สตรีทุกคนตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้อง สม่ำเสมอ ควบคู่กับการบันทึกผลการตรวจลงใน “สมุดบันทึกการตรวจเต้านมตนเอง” เป็นประจำ มีการติดตามโดยอสม.เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. หากพบความผิดปกติจะตรวจยืนยันด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ที่รพช. และส่งต่อไปรักษายังรพช./รพท. พร้อมบูรณาการกับงานของมูลนิธิ พอ.สว. เพื่อให้สตรีที่อยู่ห่างไกลได้รับการดูแล และจะพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับบันทึกการตรวจเต้านมคู่ขนานการใช้สมุดบันทึก รวมทั้งพัฒนา อสม.เป็น อสม.เชี่ยวชาญด้านการเฝ้าระวังมะเร็งเต้านมเพิ่มขึ้น</p> <p>ด้าน พญ.พรรณพิมล วิบุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมส่วนใหญ่ที่เสียชีวิตมักมาพบแพทย์เมื่อมะเร็งลุกลามและแพร่กระจายแล้ว ดังนั้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษา นอกจากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต และหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ แล้ว หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป ควรหมั่นสังเกตความผิดปกติและตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอทุกเดือน ส่วนผู้หญิงอายุ 30 ปีขึ้นไป ควรเพิ่มการตรวจเต้านมกับบุคลากรทางการแพทย์อย่างน้อยทุก 3 ปี และเพิ่มเป็นทุกปีเมื่ออายุ 40 ปีขึ้นไปควบคู่กับการตรวจเอกซเรย์เต้านม</p>
เฟซบุ๊ก	<p>ชื่นชมแพทย์ รพ.ราชวิถี</p> <p>-ผู้ใช้เฟซบุ๊ก worapong Saengprasert โพสต์ข้อความชื่นชม พญ.อรัญญา ยันต์พันธุ์ รพ.ราชวิถี ระบุว่า พากุณยยา มารพ. คุณหมอมีน้ำเสียงและความสุภาพ เต็มใจตอบคำถามและให้คำอธิบาย ขอชื่นชมคุณหมอด้วยใจ คุณหมอเชี่ยวชาญด้านริเวซ มะเร็งมดลูก และการผ่าตัดแบบส่องกล้อง</p>
โพสต์ทูเดย์	<p>ดูแลผิวช่วงฤดูหนาว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ และโฆษกกรมการแพทย์ กล่าวถึงการดูแลผิวในหน้าหนาว ว่า การดูแลผิวให้ชุ่มชื้นทำได้โดยไม่อาบน้ำอุ่นเกินไป ใช้สบู่ที่อ่อนโยน ทาครีมบำรุงสม่ำเสมอ โดยเลือกผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่เหมาะสมกับสภาพผิว ที่สำคัญก่อนออกจากบ้านควรทาครีมกันแดดทุกครั้ง สำหรับประชาชนที่เป็นโรคผิวหนัง ควรสังเกตอาการเปลี่ยนแปลงทางผิวหนัง หากมีอาการผิดปกติควรรีบปรึกษาแพทย์ และควรไปพบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ</p>
สำนักข่าวไทย Newtv เชียงใหม่นิวส์	<p>วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า วันที่ 10 ธ.ค.ของทุกปีเป็น “วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ” ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จมาเปิดสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ข้อมูลล่าสุดจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่า คนไทยมีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่วันละ 336 คน และมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งวันละ 215 คน โดยข้อมูลจากองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการวิจัยโรคมะเร็ง รายงานอุบัติการณ์โรคมะเร็งในประเทศไทย เพศหญิงเป็นมะเร็ง 151 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน และเพศชาย 169.3 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน</p> <p>นพ.วีรวุฒิ อิมสำราญ ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า โรคมะเร็งที่พบมากในชายไทย คือ มะเร็งตับและท่อน้ำดี ส่วนในหญิงไทย คือ โรคมะเร็งเต้านม สามารถปฏิบัติตนเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงโรคมะเร็งได้โดยใช้หลัก 5 ท่า 5 ไม่น่ากังวล</p>
เชียงใหม่นิวส์ เว็บไซต์สยามรัฐ	<p>ประกวดแต่งเพลงแร็ปกรมการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว กรมการแพทย์ ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และบุคลากรสาธารณสุข “แต่งเพลงกรมการแพทย์ ใส่ Sound รูปแบบแร็ป” ชิงเงินรางวัล 10,000 / 5,000 / 3,000 บาท ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค. 2561 ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมการแพทย์ หรือ e-mail : prdms2015@gmail.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 0-2591-8266, 02-591-8254 หรือ www.dms.moph.go.th</p>
เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ	<p>ผลิตภัณฑ์สุขภาพโฆษณาเกินจริง</p> <p>-เสนอข่าว นายธนกร จงอักษร นิตกรชำนาญการพิเศษ อย. เปิดเผยว่า อย. ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ กสทช. สตช. สคบ. สำนักงานปลัด ก.ดิจิทัลฯ และหน่วยงานทางวิชาการ จัดการปัญหาโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายทางสื่อทุกประเภท โดยพัฒนาการปราบปรามและตรวจสอบต่อเนื่อง ขณะที่ ก.ดิจิทัลฯ จะมีมาตรการสั่งปิดโฆษณาผ่าน ISP หรือ จำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับเงินไม่เกิน 1 แสนบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ เป็นต้น</p> <p>ด้าน นพ.เสรี ตู้จินดา ที่ปรึกษา รพ.สธ. กล่าวว่า ที่ผ่านมามี อย. และ กสทช. ได้บูรณาการทำงานร่วมกัน โดยใช้กลไกการประสานความร่วมมือที่ลดขั้นตอนของกระบวนการบังคับใช้กฎหมายของทั้ง 2 หน่วยงาน เพื่อความรวดเร็ว</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ในการยุติโฆษณาที่ฝ่าฝืนกฎหมาย</p> <p>นายสมบัติ สีลาพตะ ผอ.สำนักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ กสทช. กล่าวว่า ปัจจุบัน กสทช.ได้เพิ่มมาตรการต่าง ๆ เช่น การสั่งให้สถานีวิทยุหรือโทรทัศน์ระงับการโฆษณาทันที และส่งเรื่องให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กสทช. พิจารณาว่า เข้าข่ายเอาเปรียบผู้บริโภคหรือไม่ และนำมาตราการ ข้อ 5.2 ที่ระบุว่า การออกอากาศรายการ หรือ การโฆษณาที่มีเนื้อหาสาระในลักษณะเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการหรือสินค้า โดยหลอกลวงหรือกระทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือ ข้อมูลอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง จะมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท และหากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับวันละ 100,000 บาท มาใช้เป็นแนวทางใหม่ โดยเริ่มกับ สสจ.ภาคเหนือและภาคใต้ คาดว่า 1.เมื่อ กสทช.ส่งเรื่องมา จะช่วยให้สสจ.สามารถดำเนินการจัดการปัญหาในพื้นที่ได้ง่ายขึ้น 2.สื่อโฆษณาทางวิทยุที่ผิดกฎหมายจะถูกสั่งระงับการออกอากาศโดย กสทช. พร้อมกันทั่วประเทศ 3.เกิดมาตรฐานการจัดการแก้ปัญหาเป็นแนวทางเดียวกัน</p>
<p>เชียงใหม่นิวส์ ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>อันตรายจากรูปไต้ยุง</p> <p>-เสนอข่าว กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจพบสารไดเมฟลูทริน (dimefluthrin) ในรูปไต้ยุงที่นำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน และวางจำหน่ายตามแนวชายแดน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีฉลากภาษาไทย ไม่ระบุสถานที่ผลิตและเลขทะเบียน และสารที่ตรวจพบเป็นสารเคมีกำจัดแมลง กลุ่มไพรีทรอยด์ (pyrethroids) จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 และยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียน อย. ซึ่งผิดกฎหมายและอาจได้รับอันตรายถึงตายได้</p>
<p>Newtv สปริงนิวส์ สำนักข่าวไทย มติชนออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์ไทยโพสต์ เว็บไซต์สยามรัฐ</p>	<p>เตือนครีมหน้างุ่มปลายองคชาตทารก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ อย. เปิดเผยกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อออนไลน์เกี่ยวกับเทคนิคการเสริมความงามจากต่างประเทศเรียกว่า Penis Facial หรือ Hollywood EGF Facial ซึ่งเป็นการนำหน้างุ่มปลายองคชาตเด็กทารกมาผสมเป็นทรีตเมนต์ และโฆษณาว่าสามารถเหยียวยา เซลลิวัย และบำรุงผิว โดยมีความเชื่อว่าบริเวณปลายองคชาตของทารกมีเซลล์ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ สร้างคอลลาเจน และอีลาสติน เมื่อนำมาผสมฉีดใบหน้าจะลดริ้วรอยได้ ว่า ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของหน้างุ่มปลายองคชาตเด็กทารก จัดเป็นเครื่องสำอางที่มีวัตถุที่ห้ามใช้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการแพร่กระจายของเชื้อโรค เข้าข่ายเป็นเครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัย ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า รับจ้างผลิตหรือขายเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมเหล่านี้เด็ดขาด นอกจากนี้ การโฆษณาสรรพคุณว่า สามารถเหยียวยา เซลลิวัย เป็นการกล่าวอ้างสรรพคุณเกินกว่าการเป็นเครื่องสำอาง หากตรวจพบจะดำเนินการตามกฎหมาย</p>
<p>มติชน ไทยรัฐ</p>	<p>บริจาคอวัยยะ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิศิษฎ์ จิตวัฒน์ ผอ.ศูนย์รับบริจาคอวัยยะ สภากาชาดไทย กล่าวว่า ศูนย์รับบริจาคอวัยยะฯ ดำเนินงานร่วมกับ สธ. ตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะในรพ.สังกัด สธ. ตั้งแต่ปี 2559 ส่งผลให้มีผู้บริจาคอวัยยะเพิ่มขึ้น และเพื่อพัฒนากระบวนการบริจาคอวัยยะ ศูนย์รับบริจาคอวัยยะฯ จึงจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เมื่อเดือน พ.ย.ที่ผ่านมา เพื่อระดมความคิดเห็นในการหาแนวทางการพัฒนาระบบการรับบริจาคอวัยยะ เพื่อยกระดับสู่ความเป็นผู้นำในเอเชีย โดยผลจากการสัมมนามีความเห็นให้การบริจาคอวัยยะและการปลูกถ่ายอวัยวะเป็นนโยบายระดับชาติ มีการจัดสรรอวัยวะตามภูมิภาค และควรมีทีมแพทย์ พยาบาลที่เป็นหน่วยงานส่วนกลางเดินทางไปผ่าตัดผู้บริจาคอวัยยะทั่วประเทศ รวมทั้งการร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ทั่วประเทศในการพัฒนาบุคลากรในส่วนภูมิภาคด้วย สำหรับผู้ที่ต้องการบริจาคอวัยยะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับบริจาคอวัยยะ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร. 0-2256-4045-6 หรือ สายด่วน 1664</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ 77kaoded.com</p>	<p>โรคหัดระบาดภาคอีสาน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ดนัย เจียรกุล ผอ.สคร.ที่ 10 จ.อุบลราชธานี เปิดเผยว่า จากการเฝ้าระวังสถานการณ์ของโรคหัดในพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัดภาคอีสาน ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และมุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 27 พ.ย. 2561 พบผู้ป่วยทั้งสิ้น 177 ราย กระจายอยู่ทุกจังหวัด และมีแนวโน้มผู้ป่วยสูงขึ้นในช่วงฤดูหนาวนี้ โรคหัดสามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน หากบุตรหลานยังรับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ ผู้ปกครองสามารถพาไปรับวัคซีนได้ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐทุกแห่ง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>บริจาดเงินรพ.ทุ่งสง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศักดิ์ อัสภาชน์ ผอ.รพ.ทุ่งสง รับมอบเงิน 9 ล้าน 9 แสนบาท จากนายปรัชชัย อติเทพวรพันธ์ เจ้าของค่ายมวย ศ.ปรัชชัย พร้อมด้วย นายวรศักดิ์ อติเทพ วรพันธ์ หรือ 'โกหว่า' คหบดีใหญ่ และนายจิมมี ชาวลา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	เศรษฐกิจบุญเมืองนคร เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้หออภิบาลผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือด



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch